



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟฟ้า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟฟ้า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการประชุมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟฟ้า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดจ้างจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟฟ้า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น จึงจัดจ้างจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟฟ้า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ บุญระชัยสวรรค์ และนางสาวเยาวเรศ คุณคำจัน โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ จะแจ้งทำสัญญาเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ อีกทั้ง หากไม่ได้รับงบประมาณหรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม็ก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม็ก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กขอประกาศผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตร ชุมชนยอม จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาภายในวงเงิน ๒๙๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยได้แบ่งการชำระเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๒ งวด ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็ก